



○○ ลมหนาวโชนมาแล้วจ้า...มีหลายคนบอกว่าอากาศหนาวสำหรับ "คนโสด" มันช่างแสนโหดร้ายเพราะมันจะทำให้ "เหงา" มากขึ้น แต่ "ชาแม้าท์" ยืนยัน นิ่งยืนยัน นอนยัน เลยว่า "ไม่จริง ไม่จริง เพราะ "ชาแม้าท์" โสดมาไม่รู้จะ



เจษฎา

ก็หนาวละ เพียงแค่เรามีความสุขกับงาน มีความสุขกับการใช้ชีวิตแค่นี้ไม่ว่าจะก็หนาวก็สบาย "ไม่มีเหงา" แน่نون ○○ เอาล่ะมาเริ่ม "แม้าท์มอย" ชีวิตหนุ่ม-สาว มหาวิทยาลัยกันดีกว่า ○○

ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ เมื่อนักศึกษาด้านการปกครองท้องถิ่น "ศศิธร พรงาม" ปี 2 สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น คณะรัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์ ม.บูรพา จะโชว์ที่เด็ดความเชี่ยวชาญด้านการทำอาหารจนสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศบนเวทีการแข่งขันทำอาหารระดับนานาชาติ รายการ "Battle of the Chef 2014" ที่รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย มาครองสมใจ ○○ เมื่อถามไถ่จนได้ความ "ศศิธร" บอกถึงความสำเร็จว่า "ที่เลือกเรียนสาขานี้เพราะต้องการนำความรู้ไปพัฒนาท้องถิ่นบ้านเกิดแต่ด้วยความที่มีใจรักด้านทำอาหารตั้งแต่เด็กจึงเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ แต่เมื่อเรียนจบตั้งใจจะประกอบอาชีพตามที่เรียนมาเป็นหลัก และทำอาหารที่ใจรักเป็นอาชีพเสริม"... "ชาแม้าท์" ฟันธงอีกไม่นานคงได้เรียก "ศศิธร" แบบติดปากว่า "เชฟสาวนักการปกครอง" เป็นแน่ ○○ ส่วนอีกคนแม้จะเป็นคนละรายการ แต่ก็คว้าแชมป์ที่มาเลเซียมาเหมือนกัน "จิตติการ์ต เพาะ



จิตติการ์ต

โกชน์" ปี 3 คณะเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น สร้างผลงานคว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันให้คำแนะนำเรื่องยากกับผู้ป่วย Patient Counseling Event (PCE) ระดับ Beginner ในการประชุม 13th IPSF Asia Pacific

Pharmaceutical Symposium แต่กว่าจะคว้าชัยมาครอง ต้องผ่านด่านหิน ซึ่ง "จิตติการ์ต" จะต้องเจอโจทย์สร้างคำแนะนำเรื่องยากกับผู้ป่วย โดยต้องคำนึงถึงการชักประวัติผู้ป่วยเพื่อไม่ให้ได้รับอันตรายด้วย ○○ ฟากหนุ่มๆวิเศษก็ไม่น้อยหน้า "เจษฎา หมินแดง" ปี 2 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 4 นักศึกษาตัวแทนของประเทศไทย เข้าแข่งขันออกแบบสร้างหุ่นยนต์นานาชาติ ที่ประเทศโมร็อกโก ร่วมกับนักศึกษาจาก 8 ประเทศแถมยังคว้ารางวัลชนะเลิศระดับโลกมาให้คนไทยชื่นชมอีกด้วย ○○ ขอแสดงความยินดีกับ ม.มหาสารคาม ที่ได้รับ รางวัล Bronze Award จากการประกวด Most Creative Corporate Institution Video หรือ รางวัลสื่อวีดิทัศน์สร้างสรรค์เพื่อเผยแพร่สถาบัน ในงาน 10th QS-APPLE 2014 ที่ประเทศไต้หวัน และยังเป็นสถาบันการศึกษาเดียวของไทยที่ได้รับรางวัลจากการประกวดครั้งนี้ ○○ ปิดท้ายด้วยกิจกรรมดีๆจาก ม.เชียงใหม่ จัดงานปิ่นจักรยานเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และฉลองครบรอบ 50 ปีแห่งการสถาปนา มช. "ปิ่นเทิดพระเกียรติ สานความดี ตามรอยวิถีพ่อ" ระยะทาง 28 กิโลเมตร ในวันที่ 6 ธ.ค.2557 ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ เชียงใหม่ สนใจลงทะเบียนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่ rac.oop.cmu.ac.th/bicycles สอบถามได้ที่กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มช. โทร.0-5394-8013 โดยผู้ลงทะเบียนจะได้รับเหรียญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขณะทรงผนวช เลื่อนักปิ่น และของที่ระลึก.

ชาแม้าท์